

‘กรุงเทพประกันภัย’ ดูแลสังคมไทยกว่า 7 ทศวรรษ

มอบโอกาสการศึกษาเยาวชนไทย ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

เป็นเวลากว่า 74 ปี ที่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ ‘BKI’ ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมยึดมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน



โครงการมอบทุนการศึกษา

ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนองค์กรและมูลนิธิต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างคน สร้างชาติด้วย ‘การศึกษา’ มีการจัดตั้งโครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ร่วมกับวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร มาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสศึกษาหาความรู้และเพิ่มทักษะที่จำเป็นอีกทั้งกรุงเทพประกันภัยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่บัณฑิตศึกษาของหลายสถาบันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านประกันภัย สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ปี 2560 มาอย่างต่อเนื่อง

และการมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากท้องถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และกลับไปทำงานหรือประกอบอาชีพที่ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการประกวดผลงานไอเดียนวัตกรรม ‘Engineering Pitching Day’ ในปี 2564 ส่งเสริมน้องๆ ระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีวัดไอเดียความคิดสร้างสรรค์



มอบรางวัลคุณการศึกษาและหนังสือส่งเสริมการอ่าน



ถ่ายนักเรียนทุนอาสาพัฒนาโรงเรียนร่มเกล้า และโรงเรียนด่านม่วงคำวิทยา



รักการอ่าน ที่โรงเรียนบ้านแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ทั้งในรูปแบบโมเดลธุรกิจ และชิ้นงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศเป็นทุนการศึกษา

แม้แต่กิจกรรมเสริมความรู้ เป็นต้นว่า ปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่านด้วยการเดินสายจัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มอบตำราหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และพัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา และมีรมศึกษาในท้องถิ่นที่ทรูกันดารทั่วประเทศ จัดอบรมครูเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดกิจกรรมรักการอ่านตั้งแต่ปี 2550

ล่าสุดยังเดินทางไปสนับสนุนโครงการค่ายนักเรียนทุนอาสาพัฒนา โรงเรียนร่มเกล้า และโรงเรียนด่านม่วงคำวิทยา อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมสัมมนาเรื่องโภชนาการที่ดีกับการส่งเสริมสุขภาพและสติปัญญาของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ IQ 100 ให้แก่ครูและชุมชนโรงเรียน

ในเขตพื้นที่ สพป.สกลนคร เขต 1 พร้อมมอบทุนอาหารกลางวัน ชุดนักเรียน ชุดปฏิบัติธรรม ให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านโคกไพล อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ตลอดจนจัดตั้งโครงการอาหารมื้อเช้าเพื่อช่วยน้องให้ท้องอิ่มสำหรับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา โดยจัดเป็นโครงการนำร่องให้แก่ 20 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 รวมจำนวนนักเรียน 1,190 คน

เฉพาะปี 2561-2564 บริษัท กรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน) ใช้งบประมาณถึงกว่า 64 ล้านบาท เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ